



## Hỡi mọi người, Ta làm điều này là chỉ để các người có thể theo dõi và học theo cách thức lễ nguyện Salah của Ta mà thôi.}

Ông Abu Hazim bin Dinar thuật lại: Những người đàn ông đến gặp Sahl bin Sa'd As-Sa'idi, và họ đi qua bực giảng và hỏi ông ấy về nó. Ông ấy nói: Thề bởi Allah, tôi không biết nó được làm từ gì. Tôi đã nhìn thấy nó vào ngày đầu tiên nó được đặt, và ngày đầu tiên Thiên Sứ của Allah ﷺ ngồi trên đó. Thiên Sứ của Allah ﷺ đã cử người đến một người phụ nữ dân Ansar được gọi là Sahl: {Hãy bảo cậu thợ mộc của cô làm cho Ta những khúc gỗ để Ta có thể ngồi khi nói chuyện với mọi người.} Thế là người phụ nữ đó ra lệnh cho người thanh niên thợ mộc và anh ta làm chúng từ những cây Tarfa' trong rừng. Sau đó, người phụ nữ đó gửi đến cho Thiên Sứ ﷺ và Người ra lệnh rằng nó phải được đặt ở đây. Sau đó, tôi nhìn thấy Thiên Sứ của Allah ﷺ lên bực và thực hiện lễ nguyện Salah trên đó, Người nói "Allahu Akbar" ở trên đó, Người Ruku'a ở trên đó, sau đó Người quỳ xuống khi ở trên đó, sau đó người đi lùi xuống và Sujud tại gốc của bực giảng rồi quay trở lên, khi lễ nguyện Salah xong, Người quay mặt về phía mọi người và nói: {Hỡi mọi người, Ta làm điều này là chỉ để các người có thể theo dõi và học theo cách thức lễ nguyện Salah của Ta mà thôi.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Những người đàn ông đến gặp một trong những Sahabah (bạn đồng hành của Thiên Sứ ﷺ) hỏi ông ta về bực giảng của Thiên Sứ ﷺ đã dùng: Nó được làm bằng gì? Họ bàn cãi và tranh luận về điều này. Vì vậy, Sahabah đó của Thiên Sứ cho họ biết rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ đã cử đến một người phụ nữ dân Ansar, người có một người hầu thợ mộc, để người đó nói với bà ấy: Hãy ra lệnh cho người hầu của cô làm cho Ta một bực giảng để Ta có thể ngồi khi nói chuyện. Người phụ nữ đáp lại và ra lệnh cho người hầu của mình làm một cái bực giảng cho Thiên Sứ của Allah ﷺ từ cây thánh liễu, và khi người hầu đó làm xong, người phụ nữ cho người đưa nó đến chỗ của Thiên Sứ ﷺ và Người ra lệnh đặt nó vào vị trí của nó trong Masjid. Sau đó, Thiên Sứ ﷺ đã thực hiện lễ nguyện Salah trên đó, Người nói "Allahu Akbar" khi ở trên đó, Người cúi đầu Ruku'a cũng ở trên đó, sau đó Người đi xuống, Người bước lùi xuống mà không quay mặt lại, sau đó Người Sujud ngay dưới gốc bực giảng, sau đó Người đi lên trở lại. Thực hiện lễ nguyện Salah xong, Người quay mặt sang về phía mọi người và nói: Hỡi mọi người, Ta làm điều này là chỉ để các người có thể theo dõi và học hỏi lễ nguyện Salah của Ta.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

